

รายงานการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๙

วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

๑	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี		องค์ประธาน
๒	นายวิทยา	บุรณศิริ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ
๓	นายศักดิ์ดา	คงเพชร	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ
			แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๔	พล.อ. วรวิทย์	ชินะนาวิน	เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองประธานกรรมการ
			แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๕	พล.ต.ท.ฉลอง	สนใจ	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
			แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๖	น.ส.อนุตตมา	อมรวิวัฒน์	เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองประธานกรรมการ
			แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
๗	น.ส.สงศรี	บุญบา	รองปลัดกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ
			แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๘	นายสุนทร	เพ็งมาก	รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รองประธานกรรมการ
			แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๙	นพ.ไพจิตร	วราชิต	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๑๐	พล.ต.ชัยพฤกษ์	พูนสวัสดิ์	เลขาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
			แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑	นายสุรพล	พงษ์ทัตศิริกุล	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
			แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๒	นายศุภฤกษ์	หงษ์ภักดี	รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
			แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
๑๓	นายกมล	รอดคล้าย	ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๔,๕ กรรมการ
			แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๔	พญ.วันทนี	วัฒนะ	รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร	กรรมการ
			แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร	
๑๕	พล.ต.อ.อดุลย์	แสงสิงแก้ว	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ	กรรมการ
			ปราบปรามยาเสพติด	
๑๖	พล.ท.จิรเดช	สิทธิประณีต	ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน	กรรมการ
			แทน ผู้บัญชาการทหารบก	
๑๗	น.ส.นวรรตน์	อโนมะศิริ	ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ	กรรมการ
			แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	
๑๘	นางชลิดา	โชติยกุล	ที่ปรึกษาระบบราชการ	กรรมการ
			แทน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
๑๙	นายชัชพงศ์	เอมะสุวรรณ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน	กรรมการ
			แทน อธิบดีกรมการปกครอง	
๒๐	นายสินชัย	ถนอมสิน	ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน	กรรมการ
			แทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	
๒๑	พล.ต.ต.ศานิตย์	มหถาวร	ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจ	กรรมการ
			ปราบปรามยาเสพติด	
			แทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	
๒๒	พ.ต.อ.สุชาติ	วงศ์อนันต์ชัย	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	กรรมการ
๒๓	น.ส.วราพร	องคะลอย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด	กรรมการ
			(มหาชน)	
			แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด มหาชน	
๒๔	นายบริสุทธิ์	บุรณะสัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
			แทน กรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓	
๒๕	พล.ต.โชติภณ	จันทร์อยู่	ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการ
			สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	
			แทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	
๒๖	นายชาญชัย	กรรณสูต	ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
			สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗	
			แทน กรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗	

๒๗	น.ส.ประภาวดี	ธานีรนานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย Corporate PR & Public Affairs บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
			แทน ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	
๒๘	นพ.ปราชญ์	บุญยวงศ์วิโรจน์	คณะกรรมการผู้อำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กรรมการ
๒๙	นพ.ณรงค์	สหเมธาพัฒน์	อธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรรมการ และเลขานุการ
๓๐	นพ.เกียรติภูมิ	วงศ์จรจิต	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑	ม.ล.ยุพดี	ศิริวรรณ	ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- ๒ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
- ๓ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ยูบีซี
- ๔ ประธานกรรมการบริษัท เจ เอส แอล จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE

- ๑ นายปราชญา กรองแก้วอารยะ ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ
ผู้แทน กระทรวงมหาดไทย
- ๒ นายเผด็จ หวังรอด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผู้แทน กรมราชทัณฑ์
- ๓ นายนเรศ แก้วเฉย หัวหน้าฝ่ายบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผู้แทน กรมราชทัณฑ์
- ๔ นางอัญชลี ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ๕ นายยุทธนา สุระสมบัติ พัฒนา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้แทน กระทรวงแรงงาน
- ๖ น.ส.มาลี จันทร์วัชรังกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

๗	น.ส.สุนันท์	ยีนยง	ผู้แทน กระทรวงแรงงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๘	นายสมโภชน์	พงษ์เสมา	ผู้แทน กระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม
๙	นายชัยชาญ	ช่วยโพธิ์กลาง	ผู้แทน กรุงเทพมหานคร หัวหน้ากลุ่มนโยบายพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ
๑๐	ผศ.อรรธรณ	ชลวาสิน	ผู้แทน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๑๑	น.ส.พจนีย์	เจนพนัส	ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒	นางกัญญารัตน์	จิระจินดา	ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓	พ.ต.ท.หญิงธชกานต์	ปัทมะศิริ	ผู้แทน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันอาชญากรรม กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๑๔	นางกฤษณา	จันทร์ตรี	ผู้แทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองแผนงาน
๑๕	น.ส.เนตรชนก	บัวเล็ก	ผู้แทน กองแผนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
๑๖	นางอรรธรณ	สุวรรณะบุญย์	ผู้แทน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้ากลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
๑๗	น.ส.สตรีรัตน์	รุจิระชาคร	ผู้แทน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑	พญ.มาลินี	สุขเวชชวรกิจ	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๒	นพ.อภิชัย	มงคล	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓	นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	อธิบดีกรมควบคุมโรค
๔	นพ.บุญชัย	สมบุญสุข	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕	นพ.สุริยะ	วงศ์คงคาเทพ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๕
๖	นพ.สุรเชษฐ์	สถิตนิรามัย	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๐
๗	นพ.วชิระ	เพ็งจันทร์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๓
๘	นพ.คำรณ	ไชยศิริ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๔
๙	นพ.ประดิษฐ์	วินิจจะกุล	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๖
๑๐	นพ.ทรงยศ	ชัยชนะ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑๘
๑๑	นพ.ปภัตสร	เจียมบุญศรี	รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑๒	นพ.สุขุม	กาญจนพิมาย	รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๓	นพ.ทวี	ตั้งเสรี	รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๔	น.ส.นิตยา	แย้มพยัคฆ์	แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
๑๕	นางลำพาส	พิศปิ่น	แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๔
๑๖	น.ส.ฐปนภร	เจริญวงศ์	แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๙
๑๗	นายอนุลักษณ์	รุ่งแสงทวีศักดิ์	เจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง
๑๘	นายกานต์	ตลุมบอน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
๑๙	น.ส.ศุภรัตน์	บุรณสมภพ	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กรุงเทพมหานคร
๒๐	น.ส.ปนัดดา	पालวัฒน์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๑	น.ส.ประภาพรรณ	หาญวิเศษ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
๒๒	น.ส.อรอุมา	ประทุมมณี	เจ้าหน้าที่ฝ่าย Corporate PR & Public Affairs บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE

๑	นายธাত্রี	บุญมาก	ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักผู้อำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒	น.อ.หญิงสุภัคณาถ	บุญสม ร.น.	ประจำสำนักงานเลขานุการ กระทรวงกลาโหม
๓	นายบัลลังก์	นุชนิยม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักผู้อำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๔	นายวัลลภ	รุ่งเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน

๕	นางธนิมา	เจริญสุข	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๖	นางปาจรรย์	สุจิริตพงศ์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
๗	น.ส.พยุง	ลาวิณห์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังห้องประชุมชัชวาทินเรนทร
อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม ตามวาระดังนี้

วาระที่ ๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ) กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของ
การจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE สำหรับปี ๒๕๕๕

ประการที่ ๑ เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จาก
หน่วยงานหลัก กราบทูลนโยบายการสนับสนุน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในความรับผิดชอบ ในปี ๒๕๕๔ และกราบทูลแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ ซึ่งจะมีกิจกรรมพิเศษ ในวาระ
ครบรอบ ๑๐ ปี ของโครงการฯ เพื่อองค์ประธานโครงการทรงทราบ และทรงมีพระวินิจฉัย

ประการที่ ๒ เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จาก
ทุกภาคส่วน ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานปี ๒๕๕๕ จากองค์ประธานโครงการ และนำไปดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองพระราชดำริ และพระประสงค์ต่อไป

ประการที่ ๓ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจัง และต่อเนื่องระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ได้รับพระราชทาน จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ในปี ๒๕๕๕

ประการที่ ๔ เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการฯ แต่ละภาคส่วน ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค
รวมทั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จ ของการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำไปพัฒนางานในความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประกาศที่ ๕ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่คณะกรรมการอำนวยการฯ ที่จะร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ ที่ได้ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน และเป็นองค์นำในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด

การดำเนินโครงการภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี มีพัฒนาการดังนี้

ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ การดำเนินโครงการมุ่งเน้น การสร้างกระแสภาพกว้าง ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และจัดกิจกรรมรณรงค์รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่โครงการให้เป็นที่รู้จักในทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งประชาชนทั่วไป สร้างกระแสให้เกิดค่านิยม การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง และปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึง หน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของประเทศ และที่สำคัญมุ่งเน้นการสร้างกระแสการยอมรับ ผู้เสพคือผู้ป่วย เพื่อให้โอกาสผู้หลงผิดกลับคืนเป็นคนดีของสังคม ภายใต้โครงการ “ใครติดยากมือขึ้น”

ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑ การดำเนินงาน มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ โดยสนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทั้งในชุมชน ในสถานศึกษา และสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อให้สมาชิกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้เวลาวางอย่างสร้างสรรค์ และเมื่อชมรม TO BE NUMBER ONE มีความเข้มแข็งขึ้น ได้มีการขยายผลการดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และพัฒนาแกนนำอาสาสมัครประจำศูนย์ เพื่อให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่สมาชิกของชมรม ภายใต้กรอบ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาและพัฒนา EQ ซึ่งการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ระยะที่ ๓ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ได้มุ่งการดำเนินงานสู่ การสร้างและพัฒนาเครือข่าย โดยมุ่งพัฒนาจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการสู่การเป็นจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ เพื่อการศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกทั่วประเทศ ขณะนี้โครงการ TO BE NUMBER ONE อยู่ระหว่างการสนับสนุน และผลักดันให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ให้มีความชัดเจน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเก็บและรวบรวมข้อมูลจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน่วยงานหลัก เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้เน้นการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม ที่จะช่วยเสริมสร้าง EQ ให้กับสมาชิก โดยเฉพาะแกนนำในชมรมและในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จะต้องได้รับการอบรมให้มีความเป็นผู้นำ พร้อมทั้งจะเป็นคนเก่งและดี และเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกได้ต่อไป

สำหรับแผนระยะยาว สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การมุ่งขยายผลสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทย ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป กระทรวงยุติธรรม โดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแผนขยายการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

และในวโรกาสที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE อายุครบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอถวายความจงรักภักดี น้อมรับแนวทางพระราชดำริ ในการจัดกิจกรรมในทุกกิจกรรม เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน ทั้งนี้ ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่องค์ประธานโครงการได้ทรงอุทิศเวลา และอุทิศพระวรกาย ทรงงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ มาตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี และขอถวายคำมั่นว่า จะมุ่งมั่นถวายงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ประสบความสำเร็จ สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการตลอดไป

วาระที่ ๒

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ไพจิตร วราชิต) ขอพระราชทานพระอนุญาต เบิกคณะกรรมการที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และเบิกอภิตีกรมสุขภาพจิต ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

วาระที่ ๓

อภิตีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์) กราบทูลรายงาน ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมเด่นในโครงการ ปี ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้

๑. มีการขยายผล และพัฒนาเครือข่ายการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มจำนวนขึ้น ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทัดตสสถาน และเรือนจำ โดยเฉพาะในสถานศึกษา มีการขยายเครือข่าย ในสถาบันอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น จากเดิมในทุกภาค ข้อมูลปัจจุบันในจังหวัดภูมิภาคมีชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน ๓๓๐,๙๐๗ แห่ง ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๙,๕๗๘ แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เริ่มมีชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๕๑ แห่ง ทัดตสสถาน และเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ เริ่มมีชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑๓ แห่ง กระจายอยู่ทุกภาค

๒. ผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๔ แห่ง ณ ศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์ในปี ๒๕๔๗

สำหรับปี ๒๕๕๔ มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE มาใช้บริการ ดังนี้

ศูนย์แฟชั่นไอส์แลนด์	จำนวน	๑๘,๕๕๔	คน
ศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	จำนวน	๑๕,๗๒๒	คน
ศูนย์ซีคอนสแควร์	จำนวน	๑๘,๙๓๙	คน
และศูนย์เดอะมอลล์ บางแค	จำนวน	๑๕,๕๖๑	คน

๓. โครงการค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีๆ ละ ๒ ครั้ง มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากทั่วประเทศ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นละประมาณ ๔๐๐ คน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ขอสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย รุ่นละประมาณ ๔๐-๕๐ คน นับเป็นค่ายในฝันที่เยาวชนรอคอยให้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในค่าย และมีโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากองค์ประธานโครงการ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

๔. ความก้าวหน้าจำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในปี ๒๕๕๔ มีรายละเอียดดังนี้

นักเรียน/นักศึกษา	๑๙,๐๗๕,๓๕๓ คน
ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ	๒,๖๓๙,๘๔๒ คน
เยาวชนและประชาชนทั่วไป	๑๗,๘๐๒,๗๒๑ คน
สมาชิกใคร่ติดยายกมือขึ้น	๓๕๐,๙๗๔ คน
รวมทั้งสิ้น	๓๙,๘๖๘,๘๙๐ คน

ชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จากเดิม ๓๒๘,๗๔๐ แห่ง เพิ่มเป็น ๓๓๘,๐๗๖ แห่ง
แยกเป็น

ในสถานศึกษา	๑๐๑,๕๑๖ แห่ง
ในสถานประกอบการ	๑๐๒,๓๗๙ แห่ง
ในชุมชน	๑๓๔,๑๑๗ แห่ง
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	๕๑ แห่ง
ในเรือนจำและทัณฑสถาน	๑๓ แห่ง

จำนวนเยาวชนวัยรุ่นอายุ ๑๐ - ๒๔ ปี ทั่วประเทศ เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
รวมทั้งสิ้น ๑๒,๘๕๖,๘๐๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙๐)

๕. ปี ๒๕๕๔ องค์ประธานโครงการ ได้ทรงพระกรุณาธิคุณ เสด็จเยี่ยมติดตามงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE และพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ
จำนวน ๒๔ ครั้ง แยกเป็น จังหวัดภูมิภาค ๒๑ จังหวัด ๒๙ แห่ง และกรุงเทพมหานคร ๓ เขต ๓ แห่ง

๖. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการจัดประกวด ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ ปี ๒๕๕๔ มีจังหวัด และชมรมในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน
เข้าร่วมการประกวด จำนวน ๒๙๙ แห่ง

สำหรับรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
NBT โดยเฉพาะช่วง TALK TO THE PRINCESS ที่องค์ประธานโครงการ ทรงพระกรุณาธิคุณ เสด็จบันทึกเทป
และทรงตอบจดหมายสมาชิกด้วยพระองค์เอง ได้รับความสนใจ และติดตามชมจากผู้ชมทั่วประเทศ
อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกกลุ่มอายุมากขึ้น ปัจจุบัน โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ปรับปรุง
รายการ โดยเชิญกลุ่มสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมรายการ เพื่อกราบทูลถามปัญหา จากองค์ประธานโครงการโดยตรง
ทำให้กระแสตอบรับเพิ่มมากยิ่งขึ้น

๑. โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL ในพระราชดำริ ปีที่ผ่านมาเยาวชนต้นแบบเก่งและ
ดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ ๑ ได้รับความสนใจ และกระแสตอบรับจากสมาชิก ครู อาจารย์
ผู้ปกครอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มากจนเกินความคาดหมาย ทำให้เกิดกระแสความต้องการของเยาวชน
ที่จะปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติ เพื่อเข้าประกวดในรุ่นที่ ๒ ซึ่งผลการประกวดที่ผ่านมา ได้คัดเลือกตัวแทน
เยาวชนจากระดับจังหวัด และระดับภาค เข้าประกวดในระดับประเทศ จำนวน ๔๐ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้า
บ้านเพื่อฝึกการเรียนรู้ทักษะชีวิต ฝึกพัฒนา EQ และพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านสังคม
และด้านภาษา เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ในปี ๒๕๕๕ ต่อไป

๒. จากความสำเร็จของโครงการ TO BE NUMBER ONE รมรงค์เล็กยาเสพติด ๙๘๐ ชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนม์ม ๘๐ พรรษาในปี ๒๕๕๐ โครงการ TO BE NUMBER ONE โดย กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันติดตามผลการบำบัดรักษาผู้ติดยา ที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด พบว่า หลายจังหวัด ในภูมิภาค รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายผล โดยดำเนินการรับสมัครผู้ติดยา เข้าบำบัดรักษาใน โครงการเพิ่มขึ้น รวมเวลาดั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นปี ๒๕๕๔ นับเป็นเวลา ๕ ปี บัดนี้การติดตามผลการ บำบัดรักษาตามรูปแบบจิตสังคัมบำบัดได้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจยิ่ง ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสาร ประกอบการประชุมหมายเลข ๑๑

สำหรับจังหวัด ที่นำโครงการไปขยายผลการดำเนินงานต่อ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน พิชณุโลก อ่างนาจเจริญ ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และสตูล ทำให้มีผู้สมัครเข้าร่วม โครงการเพิ่มเติม จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเดิม จำนวน ๔๗๘ ราย (๔๘.๗๒% ของผู้เข้าร่วมโครงการเดิม) ซึ่งจากการติดตามกลุ่มนี้ พบว่า มีผู้ได้รับการบำบัดครบแล้ว ๔๗๔ ราย (๙๙.๑๖%) ติดตามได้ ๔๗๐ ราย ไม่กลับไปเสพซ้ำ ๔๖๙ ราย (๙๙.๗๘% ของผู้ที่สามารถติดตามได้)

และในวโรกาส การประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ กรมสุขภาพจิต ได้ขอพระราชทาน พระอนุญาตกราบทูลองค์ประธานโครงการทรงทราบ และทรงมีพระวินิจฉัย เพื่อนำความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงทราบผลการดำเนินงานต่อไป

๓. สำหรับแผนงานใหม่ ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษในปี ๒๕๕๕ กรมสุขภาพจิต ขอเสนอ แผนการดำเนินงาน เพื่อเฉลิมฉลองปีมงคล ในวาระโครงการ TO BE NUMBER ONE มีอายุครบ ๑๐ ปี ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑๐ ทั้งนี้ เพื่อให้มวลสมาชิก TO BE NUMBER ONE และเครือข่ายที่มีอยู่กว่า ๓๙ ล้านคนทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรม และร่วมรับรู้ด้วยความภาคภูมิใจ ที่โครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคง แข็งแรง และยาวนานมาจนอายุครบ ๑๐ ปี ซึ่งในวโรกาสนี้ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ๗ หน่วยงาน รวมทั้งชาว TO BE NUMBER ONE ทุกหมู่เหล่า ทั่วประเทศ จึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าจัดงานถวายในวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีที่ยิ่งใหญ่นี้ ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

๔. แผนการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๕ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี จำนวนเท่าเดิม คือ ๘๗,๘๒๕,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และจากแนวทางพระราชทานในที่ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการโครงการ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ๗ กระทรวง หลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด จำนวน ๕๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑๔๗,๓๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แต่โดยที่โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นหลายกิจกรรม ซึ่งเน้นทั้งปริมาณผู้ร่วมงาน และคุณภาพของผลงาน จึงตั้งงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอยู่ ๕๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ โครงการ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบตามแนวทางที่ผู้แทนสำนักงบประมาณ ซึ่งเป็นอนุกรรมการ

บูรณาการฯ ให้เสนอขอสนับสนุนจากงบกลางประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการฯ ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ ๔ นำเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๔

วาระที่ ๕ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๖ รัฐมนตรีกระทรวงหลัก กราบทูลนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ ดังนี้

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ) กราบทูลนโยบาย สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ดังนี้

๑. กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง

๒. มอบให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานโครงการในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

๓. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด ต้องเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้วยตนเอง เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นายสุนทร เฟิงมาก) กราบทูลนโยบาย สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE

กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘ โดยมอบหมายให้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานหลัก ในการนำโครงการเข้าไปดำเนินงานในหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทั่วประเทศ

ในปี ๒๕๕๓ ได้ขยายการดำเนินโครงการไปยังหน่วยงานในกรมราชทัณฑ์ ได้แก่ เรือนจำ และทัณฑสถาน

กระทรวงยุติธรรม ได้นำแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการมาใช้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดรวมถึงนักโทษ มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ และได้รับความรู้ในเรื่องยาเสพติดอย่างถูกต้อง ส่งผลถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา

สังคม และชุมชนอย่างรอบด้าน และเมื่อได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้อย่างมีคุณภาพ

จากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ส่งผลให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งนักโทษ สามารถแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นผู้นำกลุ่มชมรมของตนเอง ในการทำกิจกรรม ได้อย่างดี ในการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความคิด สติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักใช้เวลาว่าง ในทางที่เหมาะสม ได้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่ม และการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตนเอง สามารถดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษา การดูแลช่วยเหลือเพื่อน ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเสริมสร้างการฝึกทักษะด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี อาชีพ บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นแกนนำ ในการทำงานให้เป็นทีม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และมีลักษณะความเป็นผู้นำ

ในปี ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้การสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมีแผนขยายโครงการ ไปในเรือนจำ และทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์ ให้ครอบคลุมมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศักดิ์ดา คางเพชร) กราบทูลนโยบาย สนับสนุน การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE

๑. กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายให้ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมเฉลิมฉลอง TO BE NUMBER ONE ๑๐ ปี จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อสร้างกระแส และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชนอย่างครอบคลุม ทุกกลุ่ม และทุกพื้นที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๒. สนับสนุนคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกรมสุขภาพจิต ไปยังสำนักงาน งบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ สร้างนวัตกรรมและพัฒนารูปแบบองค์ความรู้ ตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด “TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์กิจกรรม ก้าวนำชีวิต ต้านยาเสพติด โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน” ตามคำขวัญของโครงการ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสาวสงศรี บุญบา) กราบทูลนโยบาย การสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ดังนี้

๑. กระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
๒. มอบหมายทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวอุนตมา อมรวิวัฒน์) กราบทูลนโยบาย สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวิโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประการแรก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยรัฐบาลได้ประกาศปฏิบัติการวาระแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการแก้ไขปัญหาเสพติด โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศพส.พม.) เพื่อเป็นหน่วยอำนวยการ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน และการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยในส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๗๖ จังหวัด เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ด้วยกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ๗๖ จังหวัด

ประการที่ ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ตามภารกิจของกระทรวง ได้แก่

ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีการดำเนินโครงการปฏิหารย์แห่งชีวิต โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเด็ก โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ การพัฒนาเครือข่ายสตรีเป็นแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสังคม การส่งเสริมและผลักดันความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ และการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ด้านการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ได้ส่งเสริมและพัฒนาคนยากจน คนเร่ร่อน และขอทาน ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเข้าถึงบริการทางสังคมขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงการบ้านมิตรไมตรี และการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยการสงเคราะห์คนพิการในสถาบัน การฝึกและพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ การจัดบริการ Group home และ Home Care ตลอดจนสนับสนุนเครื่องช่วย และกายอุปกรณ์คนพิการ และโครงการจ้างงานคนพิการ

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ และครอบครัว เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ การขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน คลังปัญญาผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

ด้านการพัฒนาครอบครัว ได้ดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว การรณรงค์ให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูก จูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด) และโครงการแม่วัยใส เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ด้านการพัฒนาสังคม ได้เตรียมการสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมสวัสดิการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การดำเนินงานศูนย์ประชาบดีสายด่วน ๑,๓๐๐ และศูนย์เฝ้าระวัง และเตือนภัยทางสังคม

ด้านการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการตำบลต้นแบบ ศูนย์บริการทางสังคม แบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม เกิดความเคลื่อนไหวร่วมกัน เฝ้าระวังและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ตำบล และจังหวัดในการเป็นเวทีกลาง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนางานของชุมชน สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยได้ดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการบ้านมั่นคง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน กระทรวงฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณให้กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และสนับสนุนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ) กราบทูลนโยบาย สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ดังนี้

กรุงเทพมหานคร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร โดยมี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการ และรองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (ฝ่ายวิชาการ) เป็นเลขานุการ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย สนับสนุน และประสานงานทุกภาคส่วนในกรุงเทพมหานคร การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายและแนวทางการสนับสนุน ดังนี้

- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้เยาวชนในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญชวนให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการผ่านช่องทาง การประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กองประชาสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและสำนักงานเขต ๕๐ เขต เป็นต้น

- สนับสนุนให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ดำเนินกิจกรรมชมรมตามหลัก ๓ ก และยุทธศาสตร์หลักของโครงการ และคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทต่าง ๆ

- ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดย ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการฯ และนำมาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาความชอบกรณีพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สำนักงานเขต

- จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นประจำทุกปี

วาระที่ ๗ ปลัดกระทรวงหลัก กราบทูลรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๕ และเสนอแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ ดังนี้

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุรพล พงษ์ทัตศิริกุล) กราบทูลรายงาน แผนและผลการดำเนินงานโครงการในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE และสรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการดำเนินงาน ตามที่องค์ประธานโครงการ พระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๔

๑. นโยบายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE

๑.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ และแนวทางตามพระดำรัสที่องค์ประธาน ได้พระราชทานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

๑.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สนับสนุนงบประมาณ และการจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ในทุกพื้นที่ และเข้าร่วมงาน “มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE” ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

๑.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สนับสนุนการจัดตั้งจังหวัด/อำเภอ TO BE NUMBER ONE และจัดตั้งชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในระดับ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล

๒. แผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE

๒.๑ การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE เพื่อแสดงความจงรักภักดี สอนองพระกรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติองค์ประธาน

๒.๒ การบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE กับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕ ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

๓. ผลการดำเนินงานโครงการ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE

๓.๑ สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ส่วนกลางได้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.๒ จัดตั้ง “จังหวัด TO BE NUMBER ONE” จำนวน ๗๖ แห่ง และ “อำเภอ TO BE NUMBER ONE” จำนวน ๘๗๘ แห่ง

๔. สรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการดำเนินงานตามมติองค์ประธานโครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๔

๔.๑ การติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ๙๘๐ ชีวิตเล็ก ยาเสพติด ต่อเนื่องปี ๒๕๕๐ เพื่อถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ และให้การช่วยเหลือ ปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ๑,๔๕๙ คน ได้ผ่านการบำบัด ๑,๔๕๒ คน และมีอาชีพ ๘๙๒ คน

๔.๒ ขอให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาเรื่องการจัดตั้งชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในความรับผิดชอบของเทศบาลนคร ตามความพร้อมกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเทศบาลนคร ทั้ง ๒๗ แห่ง นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง จำนวน ๑๕๕ แห่ง และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล จำนวน ๑,๙๐๐ แห่ง จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้ครบทุกพื้นที่

รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นายสุนทร เพ็งมาก) กราบทูลรายงานแผน และผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE

กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และมอบหมายให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งมีกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่เสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการของยาเสพติด เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ โดยมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทั่วประเทศ จำนวน ๕๑ แห่ง ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

การจัดโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แบ่งกิจกรรมเป็น ๒ กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ ๑ การคัดเลือกแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE เป็นการคัดเลือกเยาวชนที่สนใจ เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำเยาวชน ซึ่งเยาวชนเหล่านั้นจะทำหน้าที่ในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ในการให้คำปรึกษา และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อไม่ให้สมาชิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กิจกรรมที่ ๒ เป็นการให้เด็กและเยาวชนจัดตั้งชมรม เพื่อทำกิจกรรมที่สนใจ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ชมรมมวยไทยแอโรบิค ชมรมนวดฝ่าเท้า ชมรมฟุตบอล เป็นต้น กิจกรรมข้างต้นที่กล่าวมา ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งเสริมศักยภาพเชิงบวก ตลอดจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

ต่อมาในปี ๒๕๕๓ ได้ขยายการดำเนินโครงการไปยังหน่วยงานในกรมราชทัณฑ์ ในช่วงแรก ได้นำร่องในเรือนจำ และทัณฑสถาน จำนวน ๑๓ แห่ง เพื่อให้เด็กโทษได้เรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติด ตลอดจนการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลกับยาเสพติด และได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามความสนใจ

การจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนักโทษในเรือนจำ และทัณฑสถาน ซึ่งคนเหล่านี้ มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากไม่มีกิจกรรมการบำบัด ตลอดจนกิจกรรมที่เหมาะสม ก็จะทำให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำได้อีก และเข้าสู่กระบวนการของยาเสพติดอย่างถาวรตัวไม่ขึ้น ตั้งแต่เป็นผู้เสพ และผู้ค้า ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสังคมที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยแพร่ระบาดไปในกลุ่มเด็กและเยาวชน และวัยทำงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วน จะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และนักโทษที่ติดยาเสพติด จำเป็นต้องได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูให้เหมาะสม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

ในโอกาสที่ TO BE NUMBER ONE ครบรอบ ๑๐ ปี ในปี ๒๕๕๕ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รวมทั้งมีนโยบายเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เรือนจำ และทัณฑสถานอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย) กราบทูลรายงาน ผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๔ และแผนปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๕ ดังนี้

ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับจากโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติด และการรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ต้องขัง จึงได้นำโครงการดังกล่าว มาดำเนินการในเรือนจำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน ๑๓ แห่ง โดยมี หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษา และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นในเรือนจำทั้ง ๑๓ แห่ง มีสมาชิก จำนวน ๑๐,๒๑๘ คน (หนึ่งหมื่นสองร้อยสิบแปดคน)

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ การจัดรายการเสียงตามสาย การแจกแผ่นพับ และการประชุมกลุ่มสัมมนา

กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง และพัฒนาเครือข่าย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ

นอกจากการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE แล้ว ได้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ และทัณฑสถาน จำนวน ๘ แห่ง มีสมาชิกจำนวน ๒,๖๑๕ คน โดยได้รับ พระกรุณาธิคุณ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเรือนจำจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว

กิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ มีการให้บริการในเรื่องดังต่อไปนี้ ดังนี้

๑. การให้คำปรึกษาแก่สมาชิก โดยสมาชิกแกนนำและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. การจัดกลุ่มแก้ไขปัญหา โดยสมาชิกแกนนำและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดกิจกรรมสร้างสุข ได้แก่ ดนตรี ร้องเพลง และเล่นละคร
๔. การจัดกิจกรรมออกกำลังกายและกีฬา
๕. จัดชมรมต่างๆ ให้สมาชิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ชมรมวาดแผน

โบราณ ชมรมโยคะ ชมรมดนตรีสากล ชมรมนักร้องประสานเสียง ชมรมศิลปะ ชมรมเลี้ยงปลาสวยงาม และ ชมรมเกษตรพอเพียง เป็นต้น

จากการติดตาม และประเมินผล พบว่า ผู้ต้องขังให้ความสนใจโครงการ TO BE NUMBER ONE และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีขึ้น

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กรมราชทัณฑ์ มีแผนจัดอบรมพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อขยายเครือข่าย จำนวน ๕๐ คน และขยายการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ไปยังเรือนจำและทัณฑสถานอื่นอีก ๑๘ แห่ง รวมเป็นเรือนจำและทัณฑสถานที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๑ แห่ง

การดำเนินงานกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าของตนเอง และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อันจะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ภายหลังพ้นโทษ สมดังพระปรีชาญาณขององค์ประธานโครงการ ที่ทรงตั้งพระทัยมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล รอดคล้าย) กราบทูลรายงาน การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาและแผนปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยมอบหมายให้องค์กรหลักที่มีสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดทั้งให้คำปรึกษาที่ถูกต้องในกลุ่มเพื่อนที่มีปัญหา ตามหลักคิดเพื่อนเตือนเพื่อน เด็กคิดผู้ใหญ่หนุน มีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้การสนับสนุน โดยได้กำหนดแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และจัดทำแผนงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE

๒. จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา แกนนำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และรับสมัครสมาชิก ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๓. จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มาทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันภายใต้หลักคิด “ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ”

๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจของพิษภัยยาเสพติด และเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในสถานศึกษา

๕. สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจในการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำหรับแผนปฏิบัติการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเป็น ๒ ส่วน ส่วนกลางจัดทำกลไกการขับเคลื่อนนโยบายส่วนพื้นที่ที่มีสถานศึกษา เป็นเป้าหมายของกิจกรรม ดังนี้

๑. แผนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในส่วนกลาง

๑.๑ จัดประชุมผู้บริหารทุกระดับ

๑.๒ จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกจังหวัด

๑.๓ จัดทำแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

๒. แผนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับพื้นที่

๒.๑ โครงการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

๒.๒ โครงการจัดประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับจังหวัด

๒.๓ โครงการสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยสมาชิกร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังร่วมกับชุมชน

๒.๔ โครงการเยาวชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยได้ตัดโอนงบประมาณ มาตั้งเบิกจ่ายที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖,๕๕๒,๕๐๐ บาท

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท

รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสาวสังศรี บุญบา) กราบทูลรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๔ และแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๕ ของกระทรวงแรงงาน ดังนี้

๑. การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้

๑.๑ สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน ๑๐๒,๓๗๙ แห่ง และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน ๔๐๑ แห่ง

๑.๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ทั้งการคัดเลือกในระดับภาค การลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่ และการตัดสินการประกวดระดับประเทศ

๑.๔ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และกราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อองค์ประธานโครงการฯ

๒. แผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE

๒.๑ มอบหมายแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรม ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ในทุกพื้นที่ และเข้าร่วมงาน “ มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ” ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

๒.๒ มอบหมายแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

๒.๓ ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE เพื่อแสดงความจงรักภักดี สอนองพระกรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติองค์ประธานโครงการ

๒.๔ บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕ ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (นางวันทนี วัฒนะ) กราบทูลรายงาน แผน และผลการดำเนินงานโครงการในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE และสรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการดำเนินงานตามท้องที่ประธานโครงการฯ พระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๔ แผนการดำเนินงานโครงการฯ

กรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ที่พระราชทานไว้เมื่อการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๔ มาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

๑. จัดอบรมอาสาสมัครแกนนำ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๖ แห่ง และสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อน เพื่อการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ให้เพิ่มมากขึ้น

๒. สนับสนุนสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นแล้ว จำนวน ๕ แห่ง เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕

๓. สนับสนุนให้สำนักงานเขตพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๕ ครบทั้ง ๕๐ เขต

๔. ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้สำนักงานเขต ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการฯ ในสถานประกอบการ เพื่อจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการให้เพิ่มมากขึ้น และคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕๕๕

๕. จัดประชุม เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับ แผนการปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕ ในระดับพื้นที่

ผลการดำเนินงานโครงการฯ

๑. การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน และสถาน ประกอบการ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และส่งเสริมให้ดำเนิน กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์หลักของโครงการฯ ปัจจุบันมีจำนวนชมรม และสมาชิกชมรม ดังนี้

- ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ครบจำนวน ๔๓๖ โรงเรียน สมาชิก จำนวน ๒๖๕,๐๒๖ คน และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใน สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ แห่ง

- ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๐ ชมรม สมาชิก จำนวน ๒๕,๒๕๓ คน และและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง

- ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน ๔ ชมรม สมาชิก จำนวน ๒,๓๘๕ คน

๒. การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ

คัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนที่มีผลการดำเนินงาน โครงการฯดีเด่น เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกรุงเทพมหานคร ตลอดจนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และสถานประกอบการเข้าร่วมประกวด ในระดับภาค และระดับประเทศ

๓. การรับเสด็จองค์ประธานโครงการ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาส ในการเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และพระราชทานกำลังใจ ให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม ๒๖ ครั้ง

สรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการดำเนินงานตามท้องที่ประธาน โครงการพระราชทานในการประชุม ปี ๒๕๕๔

๑. การติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ๔๘๐ ชีวิต เลิกยาเสพติด ต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๕๐ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานคร ได้ติดตามผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๒๐ ราย พบว่า บำบัดรักษา ครบ จำนวน ๑๑๖ ราย ไม่กลับไปเสพซ้ำ จำนวน ๙๖ ราย มีการประกอบอาชีพ จำนวน ๙๐ ราย

๒. งบประมาณ กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการฯ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

๓. การรับเสด็จองค์ประธานโครงการฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ กรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือกสำนักงานเขต ที่มีการดำเนินกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อองค์ประธานโครงการฯ เสด็จเยี่ยม และพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ปีละ ๒ - ๔ เขต

๔. การดำเนินโครงการฯ อย่างเป็นทางการ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะกรรมการ อำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร โดยมี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน มีการบูรณาการโครงการฯ ร่วมกับแผนการปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕ ในระดับพื้นที่ และมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ โดยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป

วาระที่ ๘ ปลัดกระทรวงหลัก กราบทูลแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ ดังนี้

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี)

กราบทูลรายงาน นโยบาย แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ดังนี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายใต้แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แผนการแก้ไขปัญหายาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด และแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในการจัดปัจจัยเสี่ยงต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศพส.พม.) มีองค์ประกอบ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ส่วนราชการในสังกัดเป็นกรรมการ และมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ อำนวยการ กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่

- การพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาสังคม
- การส่งเสริมการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชน
- การส่งเสริมความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดน

- การป้องกันและฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง
- การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน/พมจ./อาสาสมัคร/ผู้ประกอบการ
- การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่สังคม
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน
- การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดในสถาบัน
- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัว โดยสนับสนุนการดำเนินงาน

ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ๗๖ จังหวัด จำนวน ๖,๗๙๕ แห่ง

- โครงการอบรมหลักสูตรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
- โครงการรณรงค์/แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
- โครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน
- โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก
- โครงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน : กิจกรรมการส่งเสริมการ

ดำเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามกฎหมาย (พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗)

ทั้งนี้ ตามภารกิจและการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนและสังคมห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน รวมงบประมาณจำนวน ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) และการสนับสนุนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบูรณาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ระดับพื้นที่ และระดับประเทศ รวมทั้งโครงการ TO BE NUMBER ONE ยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดและเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ สถานแรกรับ และสถานคุ้มครอง เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องตลอดมา

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) กราบทูลรายงาน นโยบาย แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ดังนี้

ข้อที่ ๑ นโยบายการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

รัฐบาลกำหนดให้ปัญหาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญ ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายสำคัญ เพื่อลดการขยายตัวของปัญหาเสพติดในภาพรวมทั้งประเทศ มิให้ปัญหาเสพติดส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความปลอดภัยในวิถีชีวิตของประชาชน

การดำเนินงานยุทธศาสตร์ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เน้นการดำเนินงานกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ตลอดจนลดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ทั้งแหล่งมั่วสุม และแหล่งอบายมุข เพื่อป้องกันปัญหาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการดำเนินงาน โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน การเพิ่มพื้นที่บวก และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการรณรงค์สร้างกระแส การมีส่วนร่วม และความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยเฉพาะศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นแหล่งให้คำปรึกษา และแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้หันไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้มีโอกาสและทางเลือกในการร่วมกิจกรรมเชิงบวก เพื่อป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติดได้เป็นอย่างดี

ข้อที่ ๒ สรุปผลการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ให้การสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ประการที่ ๑ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นจำนวน ๔๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม

ประการที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE เนื่องในวโรกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE และโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL

ประการที่ ๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ

และประการสุดท้าย ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOLS)

นอกจากนี้ ในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยังเปิดโอกาสให้เยาวชนส่งโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ ปปส.ภาค/ปปส.กทม. เพื่อดำเนินกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

วาระที่ ๙ องค์ประธานโครงการพระราชทานแนวทาง และแผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๕ และทรงติดตามงานที่ได้พระราชทานพระดำริในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ก่อนอื่น ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่าน ที่ได้ให้ความสำคัญกับงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และมาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ในหนึ่งปี ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องขอรบกวนคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE หนึ่งครั้ง เพื่อที่จะได้มีโอกาสพบ และพูดคุยกับท่านทั้งหลายด้วยตัวเอง เรามีการประชุมกันทุกปีๆ ละครั้ง เพื่อร่วมรับทราบผลงานในปีที่ผ่านมา และทราบแนวทางที่จะร่วมมือกันทำงาน

ในปีต่อไป ทุกๆ ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจมากที่ทราบว่า ทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความร่วมมือกับข้าพเจ้าอย่างยิ่ง นอกจากการนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ยังได้ยืนยันนโยบายการสนับสนุน และแผนการดำเนินงานในปีต่อไปด้วย ทำให้ภาพการทำงานแบบบูรณาการมีความชัดเจนขึ้น อย่างที่เคยบอกในที่ประชุมทุกครั้งว่า การประชุมประจำปีขอคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE มีความสำคัญต่อข้าพเจ้ามาก เมื่อระดับนโยบาย และระดับบริหารได้มาอยู่พร้อมหน้ากัน ข้าพเจ้าก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น ที่จะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เป็นงานที่ไม่มีใครหรือหน่วยงานใด จะดำเนินการได้สำเร็จเพียงลำพัง และไม่ใช่งานที่ของใครหรือหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ ข้าพเจ้าเข้ามาทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ถึงวันนี้ก็ใกล้จะครบ ๑๐ ปีแล้ว หวังจะให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้าพเจ้าเป็นศูนย์กลางให้ จึงอยากให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนในการทำงานด้านยาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามความรับผิดชอบไม่มากก็น้อย ทำงานมาจะครบ ๑๐ ปี ปัญหาเดียวที่ดูจะเกิดขึ้นทุกๆ ปีก็คือ ปัญหาด้านงบประมาณ ความจริงโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่ข้าพเจ้าริเริ่มขึ้น และเป็นโครงการเดียวที่ข้าพเจ้าทำด้วยตัวเอง แต่งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายตามแนวทางที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในแต่ละปี ก็ยังไม่ราบรื่นนัก ปีที่แล้วสำนักงานงบประมาณได้ส่งผู้แทน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการบูรณาการของโครงการ TO BE NUMBER ONE มาช่วย โดยขอให้หน่วยงานหลัก ตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการแห่งละ ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเข้าร่วมโครงการใหม่ เพิ่มให้อีก ๑๐ ล้านบาท สำหรับทำงานกับเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ

จากรายงานงบประมาณปีนี้ ก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้น เพราะโครงการ TO BE NUMBER ONE มีอายุครบ ๑๐ ปีพอดี จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณมากขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาก็ได้รับการเสนอแนะจากท่านผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ให้ขอสนับสนุนงบประมาณส่วนที่เพิ่มจากงบกลางประจำปี ๒๕๕๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ข้าพเจ้าก็หวังว่ารัฐบาลคงจะให้การสนับสนุน เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามทำมาตลอด ๑๐ ปี คือ การช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีEQ ดี มีสุขภาพจิตเข้มแข็ง เป็นการสร้าง และพัฒนาคน

ท่านทั้งหลายคงทราบดีว่า งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เป็นเรื่องยากมาก ต้องใช้ความอดทน เสียสละ และมุ่งมั่นตั้งใจจริงอย่างที่สุด จึงจะมีกำลังใจทำได้อย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าเองทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ก็มีปัญหาลุप्तรรคเช่นเดียวกัน เคยมีคำถามว่า ทำแล้วปัญหาเสพติดคนเสพยา ดิตยาลดลงเท่าไร? ถ้าโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ผลทำไมยังมีผู้เสพและดิตยาอยู่อีกมากมาย ข้าพเจ้าคิดว่า เป็นคำถามที่ตอบได้ยากสำหรับทุกฝ่าย เพราะแม้รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณจำนวนมาก กับงานด้านปราบปรามและการบำบัดรักษามาโดยตลอด แต่ทุกวันนี้ปัญหาเสพติด ก็ไม่ได้ลดน้อยลง บางช่วงกลับทวีความรุนแรง และแพร่ระบาดมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ามั่นใจและตอบได้คือ ถ้าพวกเราไม่ร่วมมือร่วมใจทำอะไรกับปัญหานี้เลยอะไรจะเกิดขึ้น เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าขอพูดอีกครั้งว่าสิ่งที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ทำอยู่ เป็นงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระยะยาว เพราะเรามุ่งพัฒนาคุณภาพเยาวชนให้โตขึ้นมา โดยมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้เท่าทันและมีทักษะในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย มีค่านิยมในความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ต้องใช้เวลา ต้องใช้กระแสที่มีพลัง เพื่อให้เกิดค่านิยมใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่

ข้าพเจ้าตั้งใจจะสร้างสังคมคนรุ่นใหม่ สังคมของคน TO BE NUMBER ONE ซึ่งไม่พึ่งยาเสพติด แต่การสร้างต้องมีกลยุทธ์ ต้องใช้กิจกรรมที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ดึงให้เขาเข้ามาหาเราก่อน เข้ามาเป็นสมาชิก เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อใช้โอกาสสอดแทรก และเสริมสร้างคุณภาพให้กับพวกเขา บางครั้งการให้อะไรตรงๆ เช่น การสอน ก็ไม่ค่อยได้ผล ต้องใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าหาพวกเขา และเข้าถึงพวกเขา เข้าได้แล้ว ก็ค่อยคุยกัน

กิจกรรมที่ทำคนเดียวมักไม่ค่อยได้ผล ไม่เกิดการเรียนรู้ ไม่เพิ่มทักษะชีวิต ต้องใช้กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เพื่อให้เขาได้เห็นตัวอย่าง จึงจะเกิดการพัฒนา และปรับปรุงตัวเอง จากกระบวนการของกลุ่มเยาวชน ส่วนใหญ่ของเรา ยังขาดโอกาสทางสังคม และยังไม่ได้รับการดูแลด้านจิตใจและอารมณ์เท่าที่ควร ซึ่งส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากปัญหาครอบครัว และปัญหาเศรษฐกิจ

การจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จะช่วยให้พวกเขาได้ใช้เวลาด้วยกัน ในการทำกิจกรรม ช่วยเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มความมั่นใจในตนเอง การแก้ไขปัญหาสำหรับเด็กและเยาวชน ต้องมองทุกด้านที่เกี่ยวกับตัวเขา และคำนึงถึงวัย และความต้องการของเขา โอกาสทางสังคมที่ข้าพเจ้าพูดถึง จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้า IQ เป็นเรื่องจำเป็น EQ ก็เป็นเรื่องจำเป็นไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะ EQ ช่วยควบคุมการดำเนินชีวิต ทำให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ ซึ่งตอนนี้ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ก็มีอยู่ทั้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในทัณฑสถาน และในเรือนจำเกือบทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม เรื่องงบประมาณประจำปี ก็ต้องขอขอบใจสำนักงบประมาณ ที่ช่วยเป็นธุระประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ข้าพเจ้ามีงบประมาณมาดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในแต่ละปี และก็ขอขอบใจหน่วยงานหลักทุกแห่ง ที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ TO BE NUMBER ONE ข้าพเจ้าหวังจะให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นของพวกเราทุกคน อย่าถือว่าเป็นของข้าพเจ้าคนเดียว หรือเป็นของกระทรวงสาธารณสุข เพราะวัตถุประสงค์การทำงาน ต้องการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย

จากการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๔ แผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๕ และนโยบายสนับสนุน ข้าพเจ้าก็รับทราบด้วยความยินดีมาก โดยเฉพาะสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกัน ในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งปีนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ และวันครบรอบซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ก็จะถือเป็นงานใหญ่ จัด ๓ วัน ๓ คืน เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รับทราบแก่สาธารณชน เปิดโอกาสให้คนภายนอกหรือประชาชนทั่วไป ได้มาเที่ยวงาน และมาชมนิทรรศการผลงานของโครงการจากจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ และเขตต่างๆ จากกรุงเทพมหานคร ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนหน่วยงานหลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นเจ้าภาพ และเชิญชวนทุกๆ ท่านไปร่วมงาน เพื่อเป็นเกียรติแก่โครงการ TO BE NUMBER ONE ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี

การทำงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE จำเป็นต้องใช้ ๓ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ครบวงจร ยุทธศาสตร์แรก เรื่องการสร้างกระแสให้เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างคนรุ่นใหม่ ยุทธศาสตร์ที่สอง เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเข้มแข็งทางจิตใจ เป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่สาม เรื่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ซึ่งหมายถึงการขยายผลชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ การพัฒนาคุณภาพสมาชิกชมรมและศูนย์เพื่อนใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ด้วย

ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้งสาม ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าก็ถือเป็นหน้าที่ ที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในแต่ละจังหวัด ให้ได้เห็นว่า ข้าพเจ้ายังคงทำงานยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ยังไม่เลิก ยังไม่ทอดทิ้ง การไปเยี่ยมก็เพื่อไปติดตามงาน ไปให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพราะทุกครั้งที่ไปข้าพเจ้าก็ได้รับกำลังใจกลับมาทุกครั้ง ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าการได้ทำงาน TO BE NUMBER ONE ร่วมกับสมาชิกทุกคน ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข สุขที่ได้เห็นความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคี และความก้าวหน้าในการทำงาน ปี ๒๕๕๕ ได้รับทราบแผนงานของทุกหน่วยงานแล้ว ต้องขอขอบใจสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ที่ตั้งใจจะขยายงาน TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมและพบกับผู้ต้องขัง ที่เป็นสมาชิกและแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในทัณฑสถาน และในเรือนจำหลายแห่ง ต้องขอชมเชยว่าชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เข้มแข็งมากๆ ยังไงก็ให้ติดตามการทำงาน แล้วมารายงานให้ทราบต่อไปด้วย เพราะถ้าได้ผลจะช่วยแก้ปัญหาเสพติดในเรือนจำได้อีกทางหนึ่ง สำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ๙๘๐ ชีวิต เลิกยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึง ๒๕๕๔ ข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจ ที่มีการขยายผลรับสมัครผู้เสพยาเข้าบำบัดรักษาเพิ่มขึ้น และการติดตามผลก็เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ตัวเลขเหล่านี้ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ นับเป็นความสำเร็จของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีมาก หากมีโอกาส ข้าพเจ้าจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกราบบังคมทูลทูลทรวงผลการดำเนินงานต่อไป

สำหรับกิจกรรมใหม่ในปี ๒๕๕๕ ข้าพเจ้าจะขอให้กระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการรับผู้เสพยาเข้าบำบัดรักษาในโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” เฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ และให้ติดตามผลเฉพาะผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในโครงการนี้ ภายในเวลา ๑ ปี เพื่อให้ได้ภาพความสำเร็จของโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE และสำหรับกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขาธิการโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้จัดทำโครงการรับเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและใช้ยาเสพติด เข้าบำบัดรักษาในค่าย “ใครติดยายกมือขึ้น” ซึ่งอาจจะกราบขอให้ท่าน ว.วชิรเมธี ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษา และช่วยดูแลในการจัดค่าย ส่วนกำหนดเวลาและสถานที่ ให้กราบเรียนปรึกษาท่าน ว.วชิรเมธี เพราะเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าเดินทางไปเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ท่าน ว.วชิรเมธี ได้มาพบและแจ้งความประสงค์ที่จะช่วยงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งทำให้ข้าพเจ้านึกถึงท่าน สำหรับการดำเนินงานก็ให้ใช้งบประมาณของโครงการ TO BE NUMBER ONE

สุดท้ายนี้ ก็คงเป็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ ข้าพเจ้าขอสรุปเป็นข้อๆ ตามลำดับ คือ

๑. ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ติดตามการถวายรายงานโครงการ ๙๘๐ ชีวิต เลิกยาเสพติดฯ และประสานการขอพระราชทานวโรกาสเพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป

๒. ให้สำนักงบประมาณ ช่วยดูแลและให้คำแนะนำ เรื่องงบประมาณประจำปีสำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE

๓. ขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่มีแนวทางชัดเจนในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แต่ขอให้ช่วยกำกับและกำกับการให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วย เพราะในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๕ รวมๆ แล้วยังมีจังหวัดที่ไม่ส่งประกวดถึง ๒๖ จังหวัด

๔. ขอให้กรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเขตต่างๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น เพราะขณะนี้ชุมชนดูแลตัวเองในการทำงานและการนำเสนอผลงานประจำปี

๕. มอบกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ให้เปิดรับผู้เสพเข้าบำบัดรักษา ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ และให้รายงานผลเมื่อครบกำหนดติดตามผลการบำบัดรักษา ๑ ปี

๖. มอบกรมสุขภาพจิตรับผิดชอบ จัดค่าย “ใครติดยายกมือขึ้น” โดยกราบขอคำปรึกษาจากท่าน ว.วชิรเมธี แห่งสถาบันวิมุตตยาลัย อาศรมอิสรชน จังหวัดเชียงราย

๗. ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี มอบหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE

๘. การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความอนุเคราะห์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเป็นพิเศษด้วย

ทำงานมาหลายปี ข้าพเจ้าก็มีเรื่องรบกวนท่านคณะกรรมการอำนวยความสะดวกฯ มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ถือว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้ว ก็คงต้องช่วยกันพายเรือให้ถึงฝั่ง ขอบใจท่านคณะกรรมการอำนวยความสะดวกฯ ทุกคนที่มาร่วมประชุมในวันนี้ คณะกรรมการชุดนี้ เป็นชุดผู้บริหารระดับสูง จึงมีความสำคัญสำหรับข้าพเจ้ามาก ถ้าท่านไม่ให้การสนับสนุน ข้าพเจ้าคงทำงานคนเดียวไม่ได้ ก็ขอให้กุศลจิตที่ท่านมีต่อข้าพเจ้า และต่อกลุ่มเป้าหมายในโครงการ TO BE NUMBER ONE จงนำมาความ สุขกาย สุขใจ และความสำเร็จมาสู่ชีวิตทุกๆ ท่าน ขอขอบใจทุกท่านอีกครั้ง และขอปิดการประชุม

มติที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางพระราชทาน

เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น.

นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE